



Newsletter - Pebrero 2025

Mga Mahal na Magulang at Tagapag-alaga

Lumipas ang huling anim na linggo ng termino, ang Pasko ay tila isang malayong alaala, ngunit ang tag-araw ay tiyak na parang malayo pa. Gaya ng na-advertise sa lahat ng Newsletter ngayong akademikong taon, sarado kami ngayon para sa isang araw ng pagsasanay ng kawani na INSET, at sarado din sa susunod na linggo para sa kalahating termino. Muli kaming magbubukas bilang normal sa Lunes ika-24 ng Pebrero.

Mga petsa ng termino - Pakitandaan din ang mga pagsasara ng holiday sa katapusan ng termino at mga petsa ng termino ng Surrey, upang ma-access ang mga ito sa website ng Konseho ng Surrey County - mag-click dito1 .

[1https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2023](https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2023)

Paradahan - Salamat sa inyo na gumalang sa mga lokal na paghihigpit sa paradahan sa aming paradahan ng sasakyan at sa Pet's Corner. Mayroong ilang mga magulang na pinagmulat para sa pagparada sa Pet's Corner at iilan na patuloy na pumarada sa mga baybayin ng mga residente sa tapat ng mga flat at sa kabila ng aking pakikipag-usap sa kanila, patuloy na binabalewala ang mga paalala. Samakatuwid, maaari ko bang pakiusapan na ito ay iginagalang at ang mga lokal na paradahan ng sasakyan ay ginagamit sa halip upang mabigyang-prioridad ko ang aming mga espasyo para sa mga pamilyang nangangailangan nito at magtrabaho kasama ang aming mga kapitbahay.

Paalam Monika - bukas ay magpapaalam na tayo kay Monika na nagtrabaho sa atin mula noong 2018! Nagsimula si Monika bilang isang Nursery Assistant sa 3-5s at nakatapos ng malawak na pagsasanay upang makuha ang kanyang Level 3 Early Years Qualification at bumuo ng kanyang kadalubhasaan sa pagsuporta sa mga batang may karagdagang pangangailangan. Nagsisimula si Monika ng bagong tungkulin sa isang espesyalistang paaralan pagkatapos ng kalahati termino. Good luck Monika!

Ang iyong pangunahing tao - Kung anumang oras ay kailangan mong makipag-usap sa pangunahing tao ng iyong anak, o isang miyembro ng kawani, ipaalam sa amin. Gayunpaman, pakitandaan, maaaring hindi ka makausap ng pangunahing tauhan ng iyong anak sa drop off at pick up, dahil nasa ratio sila at kasama ng mga bata, ngunit maaari kaming gumawa ng mga pagsasaayos para sa isang kumportableng oras sa isa't isa. Bilang kahalili, mag-email sa opisina admin@dorking.surrey.sch.uk o tawagan kami sa 01306 882397 at mag-iwan ng mensahe para sa miyembro ng staff.

Pangmatagalang donasyon - maaaring nakakita ka ng £10 na pangmatagalang donasyon sa iyong School Money account. Ito ay isang boluntaryong kontribusyon upang bigyan tayo ng mga pagpapahusay sa ating kurikulum. Kabilang dito ang lahat ng almusal at meryenda, meryenda sa Woodland at Forest School, mga mapagkukunan upang makagawa ng playdough at iba pang mga aktibidad sa pandama at marami pang iba. Kung kayo ay makakapagbigay ng donasyong ito, kami ay talagang nagpapasalamat.

Tissues - marami tayong mga tissue na pinagdadaanan sa ngayon! Kung makakapag-donate ka ng isang kahon ng mga tissue, kami ay lubos na nagpapasalamat!

Mga bayarin para sa mga pananghalian at pinalawig/karagdagang mga sesyon - pakitiyak na ang mga account at mga pagbabayad ay napapanahon anumang oras. Alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon, humihingi kami ng pagbabayad nang maaga sa anumang mga session na ginawa dahil kailangan naming matiyak na ang naaangkop na mga tauhan ay nasa lugar at mag-order ng mga pagkain nang maaga.

Pagdadala ng mga bagay sa nursery - patuloy kaming mayroong ilang mga bata na may pagkain o iba pang mga bagay sa kanilang mga bag, tulad ng mga lip balm. Ang mga ito ay hindi dapat bilhin sa nursery anumang oras.

Mga Pagpupulong ng Magulang - ang mga imbitasyon sa pagpupulong ng magulang ay naipadala na o ipapadala sa lalong madaling panahon. Ilalabas ang mga imbitasyon para sa mga pagpupulong 2 linggo bago ang pulong sa pamamagitan ng aming online booking system. Limitado ang mga petsa at oras, kaya hinihiling namin na gawin mo ang bawat pagsubok na gawin ang mga araw/oras na inaalok habang nag-organisa kami ng cover sa silid-aralan dahil maaaring hindi namin magawa humanap ng alternatibo.

Koleksyon sa pagtatapos ng sesyon - pakitandaan na ang mga kawani ay hindi magpapadala ng mga bata sa kanilang mga magulang sa oras ng bahay kung sila ay nasa kanilang mga mobile phone, alinman sa pakikipag-usap o pag-scroll sa

screen. Kung ganoon ang kaso, hihilingin sa iyo na itago ang iyong telepono bago ipadala sa iyo ang iyong anak.

Tapestry - Kung hindi mo pa nagagawa, suriin nang regular ang iyong Tapestry account. Magkakaroon ka ng update sa Enero. Ito ay isang mahusay na paraan upang makita kung ano ang interesado sa iyong anak sa nursery at upang mapukaw ang isang pag-uusap sa kanila tungkol sa kanilang pag-aaral.

Nakatutuwang malaman na nakita ng mga magulang ang mga post, kaya mangyaring gawin ito sa pamamagitan ng alinman sa pagkomento sa post o 'pag-like' nito gamit ang 'thumbs up'. Mangyaring huwag mag-atubiling magdagdag din ng mga larawan mula sa bahay! Gustung-gusto namin silang makita. Ang iyong susunod na update ay dapat na mai-post sa pagtatapos ng buwan!

Attendance - Mahalaga talaga ang attendance sa school at lahat ng absence ay susubaybayan natin.

Kung alam mong hindi papasok ang iyong anak sa anumang dahilan, mangyaring tumawag at ipaalam sa opisina ang mga petsa ng pagliban at dahilan. Lagi naming itatanong ang partikular na dahilan ng pagliban, para masubaybayan namin ang anumang nakakahawa o nakakahawang sakit na kailangan naming ipaalam sa iba. Ito ay para pangalagaan ang lahat, kaya't mangyaring huwag masaktan kung hihilingin namin.

Sinusunod namin ang lahat ng patnubay mula sa NHS, Department for Education at UKHSA (UK Health Security Agency) para sa mga panahon ng incubation at mga sakit.

"Karaniwang angkop para sa mga magulang at tagapag-alaga na ipadala ang kanilang mga anak sa paaralan na may banayad na mga sakit sa paghinga. Kabilang dito ang mga pangkalahatang sintomas ng sipon: isang menor de edad na ubo, sipon o namamagang lalamunan. Gayunpaman, ang mga bata ay hindi dapat ipadala sa paaralan kung mayroon silang temperatura na 38°C o mas mataas".

Hinihikayat namin ang lahat ng mga magulang na basahin ang sumusunod na gabay mula sa NHS; NHS 'Masyado bang may sakit ang aking anak para sa paaralan?' gabay2

Patakaran din natin na huwag payagan ang mga bata na dumalo sa nursery kung sila ay binigyan ng Calpol, Ibuprofen o katulad na gamot na nabibili sa reseta dahil maaari itong magtakpan ng mga sintomas at temperatura. Maaari lang din kaming magbigay ng mga iniresetang gamot. Kakailanganin mong kumpletuhin ang isang form sa opisina kung ang iyong anak ay kailangang bigyan ng iniresetang gamot. Inaatasan namin ang mga bata na manatili sa nursery kasunod ng mga yugto ng pagsusuka at pagtatae sa loob ng 48 oras upang maiwasan ang pagkalat ng anumang mga sakit.



1 - Half term masaya!

Half term masaya!

Maraming lokal na nangyayari sa susunod na linggo para sa kalahating termino - bisitahin ang Hello Dorking page3 para malaman ang higit pa, kabilang ang:-

- Ang Hello Dorking ay nagpapatakbo ng **LIBRENG Half Term Craft Caper** sa **Lunes ika-17 ng Pebrero** mula **10am - 1pm**. Punta ka lang sa **United Reformed Church**
- Iba't-ibang mga half term na alok ng lokal na cafe
- Ang Dorking Library ay may Storytime, Lego Club, Rhymetime, Crafts, Badge Making at marami pang iba - bisitahin ang Dorking Library website4 para sa higit pang mga detalye at mga partikular na araw at oras
- Dorking Halls5 - mga kaganapan sa buong linggo

Mga Admission para sa Setyembre 2025

Kasalukuyan naming pinoproseso ang aming mga aplikasyon para sa Setyembre 2025, kung dadalo ang iyong anak ngayon at makakasama pa rin namin sa Setyembre, tiyaking nakita mo ang iyong email ng alok upang matiyak naming patas na inaalok ang mga lugar.

Kung may kakilala kang ipinanganak sa pagitan ng Setyembre 1, 2021 at Agosto 31, 2023, hikayatin silang mag-aplay para sa isang lugar sa Dorking Nursery School para sa simula ng Setyembre 2025, muli bago ang deadline ng ika-15 ng Enero 2025. Maaaring kumpletuhin ang mga form ng aplikasyon online gamit ang link dito.6

Kung ang iyong anak ay dapat magsimula sa Primary School sa Setyembre 2025, ang mga aplikasyon ay makukumpleto sa petsa ng ika-15 ng Enero. Para sa ating mga pamilyang may mga anak na may mataas na pangangailangan, gawin

3<https://www.hellodorking.com/february-half-term-in-dorking/>

4<https://www.surreycc.gov.uk/libraries/your-library/find-your-nearest/dorking/events-and-activities>

5<https://www.dorkinghalls.co.uk/whats-on/all-events/>

6<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BwH0XB5GrEaGxSxoF9V1xqbffSpWKWpGnr9nNFmyHnxUOTQ4TIdaOEpLV0ExNzhHVUVKTzJMkE1WiQIQCN0PWcu&route=shorturl>

suriin sa amin kung kailangan mong kumpletuhin ang isang pangunahing aplikasyon o kung ang iyong anak ay tatanggapin sa pamamagitan ng rutang IPADALA. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring magtanong.

Working entitlement funding codes

Kung ikaw ay nag-a-access ng isang nagtatrabaho na lugar sa amin ngayon o sa hinaharap, ang iyong code ay kailangang suriin at i-renew sa bawat termino. Kung mayroon kang paalala mula sa Pamahalaan, mangyaring gawin ito sa lalong madaling panahon at ipaalam sa amin, ito ang iyong responsibilidad na gawin ito. Hindi namin maaaring pondohan ang anumang mga lugar kung ang mga code ay susuriin pagkatapos ng pagsisimula ng isang termino.



2 - programa ng magulang ng Early Bird

Programang Maagang Ibon

Natutuwa kaming ibahagi sa iyo na dalawa sa aming mga tauhan, sina Lisa at Nicole ay nagsagawa kamakailan ng tatlong araw ng masinsinang pagsasanay upang maging mga lisensyadong tagapagsanay sa Early Bird. Nangangahulugan ito na maaari naming ihatid at patakbuhan ang Early Bird Parenting Program mula sa National Autistic Society na sumusuporta sa mga magulang na may maliliit na anak na may mga karagdagang pangangailangan o may nakabinbing diagnosis. Ito ay isang 10 linggong programa at umaasa kaming mag-advertise at magpapatakbo ng aming una sa termino ng tag-init!

Kung sa tingin mo ay maaaring kapaki-pakinabang ito para sa iyong pamilya at interesado ka sa kurso, mangyaring mag-email sa earlybird@dorking.surrey.sch.uk . Hahawakan namin ang mga pangalan sa aming waiting list at makikipag-ugnayan kami kapag handa na kaming patakbuhan ang unang programa. Ang mga pamilya ay uunahin batay sa pangangailangan.



Woodland Adventures!

Parehong ang 2-3s at 3-5s na mga bata ay nagkaroon ng ilang magagandang karanasan sa ating Woodland sa terminong ito. Ang mga bata ay gumagawa ng mga mud pie, naggalugad sa bagong kapaligiran na ito, naglalaro, naghahanap ng mga palaka at siyempre ang pinakamagandang bit...nag-enjoy ng mainit na tsokolate at isang biskwit!



3 - Namumulot ng magkalat!

Update sa Eco Schools

"Kami ang litter crew!"

Salamat sa aming napakagandang team na pinangalanan ang kanilang mga sarili na 'The Litter Crew' na nagbigay ng kanilang high-viz jackets, gloves at grabbers para tulungan kaming maglinis ng pasukan sa paaralan. Pinuno ng team ang isang buong bin ng basura at mga basura na kanilang nakolekta. Hindi lamang ito mahusay para sa aming komunidad, team spirit, ngunit ang paggamit din ng mga grabber ay makakatulong sa mga bata sa kanilang koordinasyon sa mata ng kamay at mahusay na mga kasanayan sa motor...kung ano ang kailangan nila upang maging mga manunulat kapag lumipat sila sa elementarya!







FOND Spring Raffle

FOND, ang aming fundraising charity ay nagho-host ng raffle sa pagtatapos ng spring term. Kung nagtatrabaho ka para sa isang lokal na negosyo, o may mga link sa isang lokal na negosyo at nakapag-donate sila ng premyo, gusto naming makarinig mula sa iyo. Gusto ni Amy (mama ni Elijah sa 3-5s) ng tulong na maaaring humingi ng mga premyo mula sa mga lokal na kumpanya o mangolekta ng mga premyo. Kung maaari mong ipaalam sa opisina kung maaari kang tumulong, maaari silang magpasa ng mensahe kay Amy.

Ang Spring Raffle ay ibubunot sa Biyernes ika-28 ng Marso at ang mga tiket ay ibebenta mula Biyernes ika-14 ng Marso.

Sinuportahan kamakailan ng FOND ang paaralan ngayong taon sa pamamagitan ng:-

- Pagbili sa lahat ng bata ng kanilang regalo sa Aklat sa Pasko
- Pagsuporta sa mga pagdiriwang ng mga bata at pagpopondo sa Magician sa 3-5s
- Pagbili ng maraming kinakailangang sandpit cover para sa 2-3s at SEND na mga klase upang ito ay
Ang mahahalagang mapagkukunan ay protektado sa magdamag at pagkatapos ay nagbibigay ng kalidad para sa mga bata sa bawat araw sa kanilang pag-aaral
- Pagpopondo sa pagsasaayos ng pond area sa Woodland para sa lahat ng mga bata na patuloy na mag-enjoy bilang bahagi ng kanilang mga pakikipagsapalaran
- Panalo ng grant mula sa isang lokal na negosyo upang suportahan ang mga gastos sa isang bagong imbakan ng shed ang mga mapagkukunang panlabas na inihahatid sa loob ng kalahating termino.



Mga pangunahing petsa

Biyernes ika-14 ng Pebrero 2025 - Araw ng INSET - Sarado ang Nursery

Linggo simula **ika-17 ng Pebrero - ika-21 ng Pebrero** - Half term, Sarado ang Nursery

Lunes ika-24 ng Pebrero 2025 - Magsisimula ang termino

Linggo simula **ika-3 ng Marso 2025** - World Book Week

Biyernes ika-21 ng Marso - Comic Relief, Red Nose Day - magsuot ng pula at magdala ng 'pula' na donasyon para sa Food Bank - higit pang impormasyon na susundan.

Linggo simula **ika-24 ng Marso 2025** - Linggo ng mga Nanay at Lola - higit pang impormasyon na susundan

Linggo simula **ika-24 ng Marso 2025** - 3-5s Forest School Adventures

Biyernes ika-4 ng Abril 2025 - Huling araw ng termino para sa Pasko ng Pagkabuhay

Higit pang mga petsa at balita ang makikita sa aming website 8 o sa aming Facebook Page9 o Instagram

@dorkingnurseryschool

Sinusundan namin ang mga petsa ng termino ng Konseho ng Surrey County, upang tingnan ang mga ito mangyaring bisitahin ang Surrey Website10 .

INSET Days para sa 2024-25- Dorking Nursery School sarado:-

- Biyernes ika-14 ng Pebrero 2025
- Biyernes ika-20 ng Hunyo 2025

[8https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/](https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/) [9https://www.facebook.com/dorkingnurseryschool](https://www.facebook.com/dorkingnurseryschool) [10https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2021](https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2021)

Huling araw ng termino sa tag-init 2025:-

- Miyerkules ika-16 ng Hulyo 2025

Pangwakas na tala

Sa wakas, salamat sa lahat ng iyong patuloy na suporta! Kung mayroon kang anumang komento, tanong o tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina. Huwag kalimutang sundan kami sa social media - Facebook, Twitter at Instagram - maaari mong hanapin kami @dorkingnurseryschool.

Pagbati

Donna

Executive Headteacher

Pagbuo ng tiwala, pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad, pagtuturo sa lahat

